

**แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ**

๑. ตำแหน่งเลขที่.....

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการประมง ระดับ ปฏิบัติการ

สังกัด สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ขอกำหนดเป็นตำแหน่ง นักวิชาการประมง ระดับ นักวิชาการประมงชำนาญการ

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง

ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งใหม่
<p>หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ได้ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการ ดังนี้</p> <p>ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางการประมงในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการประมง ภายใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้</p> <p><b>1. ด้านปฏิบัติการ</b></p> <p>1.1 ทำการดูแลสัตว์น้ำในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชชมงคลตรัง และป่าชายเลน รวมทั้งระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>1.2 ทำการตรวจคุณสมบัติคุณภาพน้ำที่จำเป็น อาหารของสัตว์น้ำ ตลอดสภาพแวดล้อมในด้านนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มระยะเวลาอัตราการรอดตายของสัตว์น้ำในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชชมงคลตรัง</p> <p>1.3 เก็บรวมข้อมูลในการขอจัดใบอนุญาตเปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ</p> <p>1.4 สรุปรการทำงานแนะแนวทางการดำเนินงานการศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบแก้ปัญหาด้านการดูแลสัตว์น้ำในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชชมงคลตรัง ป่าชายเลน คุณสมบัติคุณภาพน้ำที่จำเป็น อาหารของสัตว์น้ำ และ</p>	<p>หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนักวิชาการ ศึกษาชำนาญการ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการประมง ระดับชำนาญการ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ได้ระบุบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่ง นักวิชาการประมง ระดับชำนาญการ ดังนี้</p> <p>ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านการประมง ปฏิบัติงานที่ต้องทำการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านประมงภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชชมงคลตรัง ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกำหนดแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนกำกับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้</p> <p><b>1. ด้านปฏิบัติการ</b></p> <p>1.1 วิเคราะห์ วิจัย การดูแลสัตว์น้ำในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชชมงคลตรัง และป่าชายเลน รวมทั้งระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด</p>

ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งใหม่
<p>ตลอดสภาพแวดล้อมในด้านนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำ เพื่อการพัฒนางาน ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p> <p>1.5 ทำการเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสัตว์น้ำ สัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนม และป้าชายเลนตามองค์ความรู้ที่มี เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการพึงพอใจ</p> <p>1.6 เขียนจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำที่ไม่ผิดกฎหมายทางการประมง เพื่อใช้ในการจัดแสดงโชว์ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชชมงคลตรัง ให้ผู้เข้ารับบริการได้มีความพึงพอใจ</p> <p>1.7 ศึกษาเทคนิคการทำให้ซากของสัตว์น้ำคงสภาพเหมือนมีชีวิต (การสต๊าฟ) เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ของนักศึกษา และบุคคลที่สนใจ</p>	<p>1.2 สสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การตรวจคุณสมบัติคุณภาพน้ำที่จำเป็น อาหารของสัตว์น้ำ ตลอดสภาพแวดล้อมในด้านนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำ เพื่อปรับปรุง และเพิ่มระยะเวลาในการอยู่รอดการตายของสัตว์น้ำในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชชมงคลตรัง ในรายละเอียดที่มีความซับซ้อนต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์สูง</p> <p>1.3 ติดต่อประสานงาน และดูแลการดำเนินการขอต่อใบอนุญาตเปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ</p> <p>1.4 ควบคุมดูแล และร่วมกำหนดหรือเสนอแนะการทำงานการดำเนินงานการศึกษาวิเคราะห์ และตรวจสอบแก้ปัญหาด้านการดูแลสัตว์น้ำในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชชมงคลตรัง ป้าชายเลน คุณสมบัติคุณภาพน้ำที่จำเป็น อาหารของสัตว์น้ำ และตลอดสภาพแวดล้อมในด้านนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำ เพื่อการพัฒนางาน ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p> <p>1.5 ทำการชันสูตรซากหรือช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นในจังหวัดตรังและใกล้เคียง เพื่อชันสูตรหาการตายและช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วย โดยใช้องค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ</p> <p>1.6 เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสัตว์น้ำ สัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนม และป้าชายเลนตามองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการพึงพอใจ และได้รับความรู้สามารถไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้</p> <p>1.7 ทำการสำรวจ รวบรวมจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ และทำการศึกษาที่วิชิขายพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ไม่ผิดกฎหมายทางการประมง เพื่อใช้ในการจัดแสดงโชว์ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชชมงคลตรัง ให้ผู้เข้ารับบริการได้มีความพึงพอใจ และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ</p> <p>1.8 ทำการสอนเทคนิคการทำให้ซากของสัตว์น้ำคงสภาพเหมือนมีชีวิต ให้กับบุคลากรที่ในสายงานและนักศึกษาฝึกงาน เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา และบุคคลที่สนใจ</p> <p>1.9 ทำงานวิจัยในเรื่องของสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ และ</p>

ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งใหม่
	<p>พรรณไม้ในป่าชายเลนที่ตนเองรับผิดชอบในการดูแล เพื่อให้ผลงานวิจัยได้เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้</p> <p>1.10 จัดดำเนินการเขียนข้อเสนอขอโครงการเพื่อของบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการให้ความรู้สู่ชุมชน</p> <p>1.11 จัดดำเนินโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อลงชุมชนในการให้ความรู้</p>
<p><b>2. ด้านการวางแผน</b></p> <p>ร่วมประชุมวางแผนงานกับรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการของสถาบันฯ ในการจัดทำแผนการดำเนินงานภายในสถาบันฯ ในระยะ 4 ปี โดยแสดงความคิดเห็นว่างานบางอย่างที่จะทำในระยะ 4 ปี มีอะไรบ้างและใครเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด</p>	<p><b>2. ด้านการวางแผน</b></p> <p>2.1 ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา โดยนำผลการดำเนินงาน ข้อผิดพลาด ข้อเสนอแนะของผู้มาใช้บริการในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง โดยมีการเข้าร่วมประชุมวางแผนในการแก้ไขข้อผิดพลาด และมีการปรับปรุงการดำเนินงานภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง</p> <p>2.2 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมระหว่างสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประมงอำเภอ กรมประมงจังหวัด และส่วนอนุญาต และกำหนดมาตรการประมง (สจป.) กรมประมง ในการขอใบอนุญาตเปิดเป็นสวนสัตว์สาธารณะ ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานเป็นแนวทางในการดำเนินการขอใบอนุญาต เพื่อให้เกิดความถูกต้อง</p> <p>2.3 ร่วมวางแผน เตรียมการสำหรับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน(ภูเก็ต) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด</p> <p>2.4 ร่วมวางแผนการดำเนินงานด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ฯ พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย</p>

ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งใหม่
<p><b>3. ด้านการประสานงาน</b></p> <p>3.1 ประสานการทำงานร่วมกับบุคลากรในสถาบันฯ ในการเตรียมพันธุ์ปลามาจัดแสดงโชว์ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชวมงคลตรง</p> <p>3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคลากรในสถาบันฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p><b>3. ด้านการประสานงาน</b></p> <p>3.1 ประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกเช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน(ภูเก็ต) โดยมีหน้าที่ชี้แจง ให้ความเห็น ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้</p> <p>3.2 ประสานการทำงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดดำเนินโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเลือกชุมชนกลุ่มเป้าหมายในการจัดดำเนินโครงการ</p>
<p><b>4. ด้านการบริการ</b></p> <p>4.1 ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น ถ่ายทอดความรู้ทางด้านประมง รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์</p> <p>4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการประมง เพื่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน</p>	<p><b>4. ด้านการบริการ</b></p> <p>4.1 ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการประมง งานที่ตนรับผิดชอบ แก่ผู้ได้บังคับบัญชา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกัน และสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>4.2 การจัดอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนแก่หน่วยงานภายนอกที่ขอความอนุเคราะห์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป</p> <p>4.3 พัฒนาข้อมูล จัดทำเอกสารวิชาการที่เกี่ยวกับประมง สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิชาการประมงที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน</p>

### 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก และความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป

งานเดิม	งานใหม่
<p><b>1. คุณภาพของงาน</b></p> <p>1.1 ปฏิบัติงานโดยได้รับคำแนะนำ การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ คุณภาพของงานจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>1.2 ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีอำนาจการตัดสินใจในบางเรื่อง บางประเด็น และต้องรายงานผลการตัดสินใจให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p><b>1. คุณภาพของงาน</b></p> <p>1.1 ข้อผิดพลาดจากการทำงานน้อยลง และเกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการมากขึ้น เนื่องจากมีการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา โดยนำผลการดำเนินงาน ข้อผิดพลาด ข้อเสนอแนะ มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการแก้ไขในการทำงานต่อไป และมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่วาง</p> <p>1.2 จัดดำเนินโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม เช่นโครงการ การจัดการน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคในสถานที่ผลิตกล้วยฉาบเพื่อรองรับการขอเกณฑ์รับรองมาตรฐาน มีการจัดดำเนินโครงการได้ตามแผนและประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่กำหนด และจัดดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่น โครงการการจัดการขยะ การใช้ประโยชน์ และการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ชุมชนตำบลเขาไม้แก้ว มีการจัดดำเนินโครงการได้ตามแผนและประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>1.3 การปฏิบัติในการทำงานทำได้อย่างอิสระทั้งในด้านความคิด การวางแผนการทำงาน และการตรวจสอบความถูกต้องของงาน ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างทันที่</p>

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก และความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป

งานเดิม	งานใหม่
<p><b>2. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน</b>                      ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงาน ประสานงาน การบริการในแต่ละขั้นตอน หรือในแต่ละกระบวนการ ซึ่งมีการใช้ความคิดริเริ่ม ปรับปรุง แก้ไขวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความสำเร็จ หรือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่มีอยู่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามคำสั่ง โดยการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชา</p>	<p><b>2. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน</b>                      2.1 การปฏิบัติงานนักวิชาการประมง งานในการดูแลสัตว์น้ำในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง งานจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำไว้จัดแสดงโชว์ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง งานช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น (พะยูน โลมา วาฬ และเต่าทะเล) งานผ่าชันสูตรซากงานวิทยากรบรรยายทางด้านประมง งานจัดดำเนินโครงการ งานบริการทางวิชาการแก่สังคม งานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะที่มีความสัมพันธ์ และเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องยึดหลักเกณฑ์ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ มาตรการที่ทางราชการหรือมหาวิทยาลัยกำหนดเช่น กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง การครอบครองและการนำเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง และซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง การปฏิบัติงานจึงต้องคิดวิเคราะห์ คำนึงถึงความถูกต้อง โปร่งใส ในการดำเนินงานภายใต้กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ มาตรการที่กำหนดอย่างครบถ้วน ครัดครัด และงานในการดูแลสัตว์น้ำในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง งานจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำไว้จัดแสดงโชว์ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง งานช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น(พะยูน โลมา วาฬ และเต่าทะเล) งานผ่าชันสูตรซาก งานวิทยากรบรรยายทางด้านประมง งานจัดดำเนินโครงการ งานบริการทางวิชาการแก่สังคม งานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีการทบทวน ติดตาม ค้นคว้า ศึกษา และทำงานวิจัย เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาและปรับใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานต่อไป</p>

### 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก และความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป

งานเดิม	งานใหม่
	<p>2.2 กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน นักวิชาการประมง งานในการดูแลสัตว์น้ำในพิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำราชมงคลตราง งานจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำไว้จัดแสดง โชว์ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตราง งานช่วยเหลือ สัตว์ทะเลหายากเกยตื้น(พะยูน โลมา วาฬ และเต่าทะเล) งานผ่าชันสูตรซาก งานวิทยากรบรรยาย ทางด้านประมง งานจัดดำเนินโครงการ งานบริการทาง วิชาการแก่สังคม งานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้ วัดที่ได้รับมอบหมาย มีลำดับขั้นตอนค่อนข้างมากใน บางครั้งทำให้การปฏิบัติงานได้ล่าช้า ทำให้ต้องมีการ ส่งเคราะห์ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น งาน ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น(พะยูน โลมา วาฬ และเต่าทะเล) การที่จะเข้าพื้นที่ในการเข้าไปช่วยเหลือ และนำออกมาทำการรักษาในพื้นที่ของสถาบัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตตราง ต้อง ผ่านการยินยอมจากหน่วยงานรับผิดชอบจากภูเก็ทก่อน ดั้งนั้น เพื่อให้งานสามารถปฏิบัติได้รวดเร็วขึ้นและมี ความกระชับจึงมีการทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกขั้นตอนการปฏิบัติยังอยู่บนพื้นฐาน ความถูกต้อง</p> <p>2.3 เนื้องานแต่ละชิ้นงาน ต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบ ต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ และทำการวิจัย บางงานเป็นงานที่ต้องมีองค์ความรู้ในการถ่ายทอดเช่น งานวิทยากรบรรยายทางด้านประมงต้องอาศัย ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่มี และความชำนาญในการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ต้องมีการศึกษาพัฒนาอยู่อย่าง สม่ำเสมอ และมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่วาง</p>

4. การประเมินค่างานของตำแหน่ง

องค์ประกอบ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้รับ	เหตุผลในการพิจารณา
<p>1. หน้าที่และความรับผิดชอบ (30 คะแนน)</p> <p>( ) ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ (10-15 คะแนน)</p> <p>( ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหา ค่อนข้างหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัติ น้อยมาก (16-20 คะแนน)</p> <p>( ) ปฏิบัติที่ยุ่งยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม กับสภาพการณ์ (21-23 คะแนน)</p> <p>( ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการกำหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทาง ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (26-30 คะแนน)</p> <p>2. ความยุ่งยากของงาน (30 คะแนน)</p> <p>( ) เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน (10-15 คะแนน)</p> <p>( ) เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขั้นตอนวิธีการ ค่อนข้างหลากหลาย (16-20 คะแนน)</p> <p>( ) เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และ ประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ สภาพการณ์ (21-23 คะแนน)</p> <p>( ) เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ และประสบการณ์ในการกำหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ (26-30 คะแนน)</p>	<p>30</p> <p>30</p>		
<p>3. การกำกับตรวจสอบ</p> <p>( ) ได้รับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (1-5 คะแนน)</p> <p>( ) ได้รับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง (6-10 คะแนน)</p> <p>( ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน เป็นระยะตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน (11-15 คะแนน)</p> <p>( ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการ (16-20 คะแนน)</p>	<p>20</p>		

องค์ประกอบ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้รับ	เหตุผลในการพิจารณา
4. การตัดสินใจ (20 คะแนน) <input type="checkbox"/> ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง (1-5 คะแนน) <input type="checkbox"/> ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเอง ค่อนข้างมาก วางแผนและกำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาใน งานที่รับผิดชอบ (6-10 คะแนน) <input type="checkbox"/> ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง อิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไขปัญหาในการ ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (11-15 คะแนน) <input type="checkbox"/> ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง อิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน (16-20 คะแนน)	20		
รวม	100		

**สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล**

.....  
 .....

- ผ่านการประเมิน
- ไม่ผ่านการประเมิน

**คณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม**

ลงชื่อ ..... (กรรมการ)  
 ( )